

# THƯ CHÚC TẾT NHÂN DỊP XUÂN QUÝ MÃO 2023

*Của Đồng chí Vương Đăng Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  
HĐQT Công ty HUD3*

*Kính gửi: Các quý đối tác, quý khách hàng  
Tập thể CBCNV Công ty HUD3*

Nhân dịp Năm mới 2023 và đón Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 tôi trân trọng gửi tới toàn thể quý đối tác, khách hàng, các đồng chí cán bộ qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động hiện đang công tác tại Công ty HUD3 cùng gia đình lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm mới sức khỏe, tài lộc và bình an.

Chúng ta vừa bước qua năm 2022, khép lại một giai đoạn phát triển với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động kép của đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Châu Âu đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội toàn cầu, gây khó khăn rất lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp nói chung và Công ty HUD3 nói riêng. Trong hoàn cảnh đó, nhiệm vụ hàng đầu của Ban lãnh đạo công ty là phải bằng mọi cách tìm kiếm các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nguồn thu nhập cho cán bộ công nhân viên, ổn định cuộc sống, giữ vững niềm tin và tinh thần gắn kết trong tập thể CBCNV công ty. Bằng những quyết tâm, nỗ lực và tinh thần xẻ chia vì tập thể của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi, ý chí mạnh mẽ và tinh thần lạc quan, đoàn kết, gắn bó của đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty trong suốt một năm qua, Công ty HUD3 đã đồng lòng vượt qua những khó khăn nội tại, những trở ngại thách thức của thị trường để tin tưởng bước vào năm kế hoạch 2023, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị cao cả mà Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bước sang năm 2023 sẽ đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản nói chung, đối với Công ty HUD3 nói riêng. Tôi kêu gọi toàn thể CBCNV và người lao động trên mọi cương vị, vị trí công tác hãy phát huy hơn nữa tinh thần lao động hăng say, nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm chung sức, chung lòng để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, xây dựng HUD3 ngày một phát triển vững mạnh.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, một lần nữa chúng mừng những nỗ lực của chúng ta trong năm qua và chúc toàn thể các CBCNV và người lao động trong Công ty cùng gia đình một năm mới An khang – Thịnh vượng, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng./.

**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – CHỦ TỊCH HĐQT**



**Wang Dang Phuong**